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ประกาศเทศบาลต าบลกอ้ 
เร่ือง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕65 
********************************** 

  ตามที่  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2564 โดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 36 (3) 
สภาเทศบาลต าบลก้อ ก าหนดสมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1  เดือน
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 2  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2565   นั้น 

  บัดนี้  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 
1) ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2565 
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕65 

  
 

    ลงชื่อ............................................... 
 (นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ เวลา 09.00 น. 
**************************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 
2. นายธนชั  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
3. นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
4. นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
5. นายอนิวัฒน์  สชุัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
6. นางสาวโชติกา  วงศ์แหว้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
7. นายวีระยุทธ    มาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
8. นางสาคร   ทาเล ่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
9. นางร าพรรณ์   นนท์สุภี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
10. นายปรีชา  รินท้าว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
11. นายโสภณ  มาต ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
12. นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 

 
ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
2. นายพชิญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
3. นายละออ  อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
4. นายประทาน  หม่นสุ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาส  วนัหลี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
6. นางสาวอรมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด 
7. นายจิตรกร  อุ่นเรือน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นายธชัพงศ์  อุตระสัก ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลก้อ เชิญนางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาฯ กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าที่
ประชุมและกล่าวเปิดการประชุม 

เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ไม-่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยที่ 1 เม่ือวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์   

พ.ศ.2565 ) 
ประธานสภาฯ -ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้จัดท ารายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว สมัย

สามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2565 แล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดได้ตรวจสอบและ
มีความต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม -รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 3. กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ -ส าหรับในวาระกระทู้ถามนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ยื่นหนังสือกระทู้ถาม ต่อไปขอ

เชิญนายโสภณ มาติ ผู้ยื่นกระทู้ถามนายกเทศมนตรี โดยขอให้นายกเทศมนตรีตอบกระทู้ถาม
ทีละข้อ 
เรื่องท่ี 1.เรื่องแท้งน้ าที่มีดินพังทะลายลงมาจนจะถึงแท้งค์เก็บน้ าประปาหมู่บ้านซึ่งชาวบ้าน

ใช้น้ าในแทงค์นี้อุปโภคบริโภคอยู่ตลอดตอนนี้ดินมันสไลด์ภายภาคหน้าอาจท าแทงค์น้ าเสียหายได้แจ้ง
เรื่องผ่านประธานสภาถึงนายกเทศมนตรีหลายรอบแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านท าหนังสือมาท่านก็ตอบเป็น
หนังสือกลับว่า ให้รอน้ าในโครงการพระราชด าริก่อน ซึ่งผมว่าเรื่องนี้กระทบกับชาวบ้านโดยตรงขอให้
นายกได้ตอบกระทู้ถามและขอให้ไปแก้ไขให้ชาวบ้านโดยด่วน 

นายอุดม เชียงยศ  นายกเทศมนตรีฯ -เรียนประธานสภาที่เคารพ ขอตอบกระทู้ถามท่านสมาชิกสภา เขต 2 
เรื่องดินสไลด์ตรงแทงค์น้ า หมู่ที่ 3 นะครับซึ่งผมได้ลงบันทึกไว้ว่ารอโครงการน้ าในโครงการ
พระราชด าริ ซึ่งใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งถ้าเสร็จเราต้องช่วยกันอธิบายให้ประชาชนมาใช้น้ า
ในโครงการพระราชด าริ ส่วนดินที่สไลด์ได้มอบหมายให้ช่างได้ประมาณราคาแล้ว ถ้าซ่อมแบบ
ชั่วคราวงบประมาณไม่ต่ ากว่าสามหมื่นกว่าบาทถ้าซ่อมแบบถาวรให้ช่างประมาณราคาไว้ที่แสน
กว่าบาท ผมเลยให้ชะลอรอโครงการน้ าโครงการพระราชด าริก่อน เพราะถ้าเราซ่อมไปแล้วไม่ได้
ใช้งานจะเสียเงินเทศบาลไปเปล่าๆ เพราะสมาชิกสภาก็พอจะทราบถึงฐานะการเงินของเทศบาล
ของเรา แต่ถ้าท่านอยากจะท าจริงๆ ท่านต้องแยกท าโครงการจากโครงสร้างพื้นฐาน ท าที่ดิน
สไลน์นี่แสนกว่าแล้วท่านก็หาที่ท าอีกโครงการอีกแสนกว่าบาท 

นายโสภณ มาติ สท.เขต2 -เรื่องที่ 2.เรื่องถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ช ารุดซึ่งนายกและช่างได้ลงส ารวจ
ความเสียหายแล้วแต่ไม่ได้ไปด าเนินการซ่อมแซม ตอนนี้ถนนช ารุดสัญจรล าบากมากเพราะ
ชาวบ้านใช้สัญจรตลอด 

นายอุดม เชียงยศ  นายกเทศมนตรีฯ –เรียนประธานสภาที่เคารพเรื่องถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ช ารุดได้ให้
ช่างได้ค านวณค่าใช้จ่ายแล้วครับถ้าซ่อมดีใช้งานได้เลยค่าใช้จ่ายประมาณ 120,000 บาท งบ
มันเยอะเราต้องมานั่งคิดใหม่ว่าเราจะแยกโครงสร้างพื้นฐานท าสองจุดคือจุดที่หนึ่งที่แทงค์น้ าดิน
สไลด์และอีกจุดคือถนนแอสฟัลท์ติกที่ช ารุด 

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 –เรื่องท่ี 3.เรื่องรางระบายน้ าซึ่งช ารุดเสียหายหลายที่ได้ลงพื้นที่ส ารวจกันแล้วพบ
ปัญหาแล้วแต่นายกไม่เห็นไปแก้ไขปัญหานี้เลยซึ่งชาวบ้านได้รับผลกระทบเวลาฝนตกน้ าล้นราง
ระบายน้ ามาท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน 
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นายอุดม เชียงยศ  นายกเทศมนตรีฯ  -เรื่องรางระบายน้ ามีปัญหาทั้งต าบลที่เราต้องร่วมกันแก้ไขทั้งต าบลซึ่ง
งบประมาณของเทศบาลเรามีน้อยเราต้องปรึกษากันหลายๆ ส่วนที่จะเอางบไหนในการแก้ไข
ปัญหา 

นายโสภณ มาติ สท.เขต2  -เรื่องที่ 4.เรื่องเครื่องเสียงตามสายตามหมู่บ้านซึ่งมีปัญหามานานแล้วยังไม่ได้รับ
การแก้ไขซึ่งตอนนี้เสียงตามสายบ้านก้อจอกเสียแล้ว5ตัวประกาศอะไรชาวบ้านไม่ได้ยินท าให้การ
สื่อสารจากผู้น ากับชาวบ้านล าบากมากอยากทราบว่าเมื่อไหร่ท่านจะซ่อม 

นายอุดม เชียงยศ  นายกเทศมนตรี -เรียนประธานสภาที่เคารพ ขอตอบกระทู้ถามที่สมาชิกสภาได้น า
เรียนถามเรื่องเครื่องเครื่องเสียงตามสายตอนนี้มีปัญหาทั้ง4หมู่บ้านเรื่องเครื่องเสียงตามสายผม
จะให้ ผอ.ช่างเข้าส ารวจและประเมินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมู่บ้านหาที่ซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ล าโพง
ฮอล์น ให้ได้ก่อนเพราะถ้าซื้อใหม่หมดเลยจะเสียเงินจ านวนมากจึงจะหาร้านซ่อมและท าการ
แก้ไขโดยด่วน 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี 5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ -ส าหรับในวาระนี้เป็นการพิจารณาญัตติที่เทศบาลต าบลก้อ เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ รวมทั้งสิ้น 6 ญัตติ ดังนี้ 
  5.1.ญัตติเรื่องขอเพิกถอนญัตติ ที่เทศบาลต าบลก้อยื่นเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการขอ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ส านักปลัด) ที่เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 
  5.2.ญัตติเรื่องขอเพิกถอนญัตติ ที่เทศบาลต าบลก้อยื่นเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการขอ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) ที่เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.
2564 เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 
  5.3.ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
เพื่อโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) 
จ านวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,600.00 บาท 

5.4.ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
เพื่อโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) (กอง
ช่าง) จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,900.00 บาท 

5.5.ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
เพื่อโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่ อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ (ส านักปลัด) จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500.00 บาท 

5.6.ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
เพื่อโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อด าเนินการจัดซื้ อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ (ส านักปลัด) จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000.00 บาท 
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นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาที่เคารพ ก่อนที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
ก้อ จะพิจารณาข้อญัตติตามที่ได้เสนอนั้น ข้าพเจ้าขอถอนญัตติที่เสนอต่อประธานสภาเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมพิจารณาขอถอนญัตติที่ 5.1. ถึงญัตติที่ 5.4.  

ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต  ปลัดเทศบาลต าบลก้อ  -ส าหรับการขอถอนญัตติที่เสนอต่อประธานสภา
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาขอถอนญัตติที่ 5.1. ถึงญัตติที่ 5.4. ขอท่านประธานขอให้ที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อลงมติที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ถอนญัตติที่ 5.1. ถึง
ญัตติที่ 5.4. 

ประธานสภาฯ -ขอที่ประชุมมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ ์ เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นายวีระยุทธ  มาลา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  12.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน - เสียง  
 

ญัตติที่ 5.5.เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อ
โอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ (ส านักปลัด) จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500.00 บาท 
ประธานสภาฯ -ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติที่ 5.5.เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขอโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่ว ไป เพื่อ
ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ส านักปลัด) จ านวน 2 รายการ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500.00 บาท เชิญนายกเทศมนตรีต าบลก้อ กล่าวชี้แจงหลักการและเหตุผล
ต่อสภาเพื่อพิจารณา 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอ
เรียนเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อ
ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  และครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟฟ้า )  เพื่อใช้
ปฏิบัติงานภายในส านักงานเทศบาลต าบลก้อ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ ตามที่ เทศบาลต าบลก้อ ปัจจุบันได้บริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่  รวมทั้ง
การเสนองานในระบบสาระสนเทศ  จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  และครุภัณฑ์
เครื่องส ารองไฟฟ้า    เพื่อใช้พิมพ์เอกสารราชการ  การโต้ตอบหนังสือ  และการบริการ
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ประชาชน  รวมถึงมีวัสดุ อุปกรณ์เครื่องส ารองไฟฟ้า  เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบ
คอมพิวเตอร์  

เหตุผล เพื่อให้มีครุภัณฑ์ส านักงาน  ใช้ในการด าเนินงานบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลก้อ เป็นไปด้วยความสะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งการให้บริการประชาชน
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  ดังนั้น ข้าพเจา้ นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
เพื่อโปรดพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์       (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  และครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟฟา้) ส านักงานเทศบาล
ต าบลก้อ รายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 รายละเอียดการขอโอนงบประมาณเพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์  (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
และครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟฟ้า) ส านักงานเทศบาลต าบลก้อ  

ล าดับที่ รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้เดิม 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้ง

รายงานใหม่  
1. แผนงาน 

1.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2565 หน้า 142/171  แผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ  หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวนเงินทั้งสิ้น 
501,160  บาท 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงินเดือน  เงินปี 
บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  
พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 5 พ.ศ.
2555 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
3) ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2564 - 
2566) 
4) หนังสือ ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 
2558  เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-โอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank 
Printer)   ราคาเครื่องละ 4,000  บาท 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank  
Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า  19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
-มีความเร็วในการพิมพ์รา่งสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซอง 
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal  และสามารถก าหนดขนาด
ของกระดาษเองได ้
2.เครื่องส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500  
บาท 
-มีก าลังไฟฟ้าขาออก  (Output) ไม่น้อยกว่า 800VA  (480 
Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟา้ไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตามเกณฑ์ราคากลางและครภัุณฑ์พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม                 พ.ศ.2564  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
1)หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
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มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500.00 บาท 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ หากไม่มีแล้ว ขอให้ทุกท่านลงมติที่
ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 7 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ ์ เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นายวีระยุทธ  มาลา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน 5 เสียง 
  1.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  2.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  3.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  4.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  5.นางสาวณัฐมน  ทาเล่    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน - เสียง  

 
ญัตติที่ 5.6.เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อ

โอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ (ส านักปลัด) จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000.00 บาท 
ประธานสภาฯ -ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติที่ 5.6.เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขอโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อ
ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (ส านักปลัด) จ านวน 1 รายการ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000.00 บาท ต่อไปเชิญนายกเทศมนตรีต าบลก้อ กล่าวชี้แจงหลักการและ
เหตุผลต่อที่ประชุมสภา 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอ
เรียนเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อ
ด าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน) เพื่อใช้
ปฏิบัติงานภายในส านักงานเทศบาลต าบลก้อ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ ด้วยงานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดเทศบาลต าบลก้อ มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการ
ลงเวลาเข้า-ออกปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานครู และพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลก้อ แต่เนื่องจากที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาเรื่องการลงเวลาไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม และความเหลื่อมล้ าในการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ก่อให้เกิดการทุจริต กระท าผิดวินัยต่อหน้าที่ 
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เหตุผล เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันมิให้เกิดการทุจริต จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน เพื่อให้การลงเวลาปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง และการเก็บข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน โดยให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น ขา้พเจา้ นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
เพื่อโปรดพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน       (เครือ่งสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน) ส านักงานเทศบาล
ต าบลก้อ รายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 รายละเอียดการขอโอนงบประมาณเพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน) ส านักงานเทศบาลต าบลก้อ  

ล าดับที่ รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ทีต่ั้งไว้เดิม 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่ขอโอนงบประมาณเพื่อ

ตั้งรายงานใหม่  
1. แผนงาน 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2565 
หน้า 75 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบา้น 
จ านวนเงินตั้งไว ้ 48,000.-  บาท 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าเชา่บา้น
ของข้าราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของ
ข้าราชการสว่นท้องถิ่น 

-โอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน   
จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000.- บาท   
   -รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
   -สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 
   -หน้าจอ LCD  
   -สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
   -มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน 
   -มีแบตเตอร์รี่ส ารองในตัวเครื่อง 
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจา่ย งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ หากไม่มีแล้ว ขอให้ทุกท่านลงมติที่
ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 6 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  4.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน 4 เสียง  
  1.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
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  2.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  3.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  4.นางสาวณัฐมน  ทาเล่    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน 2 เสียง  
  1.นายวีระยุทธ  มาลา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  2.นายสิทธิพงษ ์ เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6.  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ หรือมีข้อซักถามในวาระอ่ืนๆ นี้

หรือไม่ เชิญเสนอได้ 
นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาที่เคารพถึงนายกเทศมนตรีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละ

หมู่บ้านอยากทราบว่าจะท าหมู่บ้านใดก่อน 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาที่เคารพขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาที่ได้แจ้ง

ปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเราต้องดูงบประมาณที่เข้ามาเราจะ
จัดท าที่ที่ส าคัญที่สุดถ้าจะท าจุดไหนเราต้องมาปรึกษาหารือกันก่อนตอนนี้พยายามงดกิจกรรม
ต่างๆในเทศบาลเพื่อจะเอางบไปท าโครงสร้างพื้นฐานถ้าไม่จ าเป็นจริงๆเราจะไม่เอาเงินสะสมมา
ใช้ 

นายอนิวัฒน์ สุชัย สท.เขต 2  -เรียนประธานสภาที่เคารพฝากถึงนายกได้รับแจ้งจากประชาชนว่าทรายหินที่
ผู้รับเหมาขุดฝังท่อน้ ากลบท่อแล้วหินทรายยังคาอยู่ตรงถนนท าให้ประชาชนสัญจรล าบากขอให้
นายกได้ท าการแก้ไขด้วย 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาที่เคารพตามที่ท่านสมาชิกสภาได้แจ้งมานั้น 
จะได้มอบหมายให้ ผอ.ช่างไปแจ้งผู้รับเหมาท าการแก้ไขซึ่งยังไม่หมดสัญญา 

นางร าพรรณ์ นนท์สุภี สท.เขต 2  -เรียนประธานสภาที่เคารพถึงนายกเทศมนตรีเรื่องต้นไม้หน้าบ้านนางแดง 
ค าสิงห์ ข้างร้านลุงแดงร้านลาบต้นไม้มันบังถนนยาวติดสายไฟเจ้าของที่ให้ท าการตัดได้เลยขอ
นายกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูด้วยเพราะเป็นความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาที่เคารพถึงท่านสมาชิกสภานะครับเดียวผม
ประสานผอ.ช่างลงพื้นที่เข้าไปดูว่าจะตัดแบบไหน 

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2   -เรียนประธานสภาที่เคารพกราบเรียนนายกเรื่องผู้รับเหมาขุดท่อวางท่อท าให้
ท่อแตกแต่ไม่ท าการแก้ไขและขุดถนนแล้วถมถนนให้ไม่เต็มขอนายกให้ผู้รับเหมาเข้าไปแก้ไขด้วย
ในพื้นที่หมู่3 

ประธานสภาฯ -สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมอีกไม่ 
ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาลต าบลก้อ –เรียนประธานสภาที่เคารพขอชี้แจ้งกับท่าน

สมาชิกสภาทุกท่านเรื่องเอกสารประชุมการยื่นญัตติต่างๆผมในนามปลัดเทศบาลขอเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อเพื่อกลั่นกลองเอกสารและญัตติต่างๆให้ถูกต้องผมประชุม
ครั้งแรกยังไม่เคยพบกับท่านสมาชิกสภาบางท่าน ถ้ามีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายหรือเรื่องเอกสาร
สามารถมาปรึกษาผมได้ 

นายวีระยุทธ มาลา สท.เขต 1  -เรียนประธานสภาที่เคารพผมในนาม สท.เขต 1 ขอน าเรียนนายกว่าการที่
รับปากว่าจะท าให้แล้วปล่อยปะละเลยไม่ไปท าให้ท าให้ประชาชนเดือดร้อน เรื่องท่อทางข้ามถนน
ไปพื้นที่การเกษตรที่แพะหลวงซึ่งท่านรองประธานสภาได้แจ้งไปรอบหนึ่งแล้วนายกก็รับปาก
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แล้วแต่ไม่ไปท าให้ชาวบ้านตอนนี้ชาวบ้านสัญจรไม่ได้เลย วันนี้ผมขอค าตอบเลยว่าจะไปท าให้
เมื่อไหร่เพราะตอนนี้เป็นช่วงท าการเกษตรแล้วชาวบ้านจะได้สัญจรสะดวก 

 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาที่เคารพเรื่องท่อถนนแตกที่มีไม้ปักไว้เป็น

สัญลักษณ์ที่แพะหลวงนั้น ต้องขออภัยซึ่งได้คิดว่าได้ด าเนินการไปแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการจะ
รีบประสาน ผอ.ช่างได้เข้าส ารวจและท าการแก้ไขก่อนที่ชาวบ้านจะสัญจรท าการเกษตร แต่
เบื้องต้นได้ประสานผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว 

นายธนัช มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาที่เคารพฝากถึงนายกเทศมนตรีฝาก
มาจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 แจ้งว่าอย่าโยนหน้าที่ไปมาเพราะท่านเป็นนายกมีทั้งเงินมีทั้งคนบุคลากร
ที่มีคุณภาพมีเรื่องเดือดร้อนให้ท่านลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเลย 

นายปรีชา รินท้าว สท.เขต 2  -เรียนประธานสภาที่เคารพฝากถึงนายกมีถนนสายทางในพื้นที่การเกษตร
ช ารุดสัญจรไม่ได้ข้างสวนลุงค า ขอให้นายกได้เข้าไปแก้ไขด้วย ฝากอีกเรื่องได้รับแจ้งมาจากผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านก้อจอก นายศักด์ ยวนสี เรื่องเครื่องขยายเสียงซึ่งทางวัดพระยืนจะมีงานสรงน้ าพระ
ธาตุอยากให้นายกได้ท าการแก้ไขก่อนเพราะจะประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ชาวบ้านไม่ค่อยได้
ยินทั่วถึง 

นายธนัช มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ –เรียนประธานสภาฝากถึงนายกตอนแรกว่าจะไม่
อภิปรายละแต่มันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านเลยขอบอกท่านนายกช่วยเร่งรัดเรื่อง
ต่างๆที่ท่านสมาชิกได้น าเรียนซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านที่เลือกเรามาเป็นผู้แทน
ทั้งนั้นขอให้นายกพิจารณาช่วยเร่งรัดแก้ไขให้พี่น้องชาวบ้านโดยเร็ว 

นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต2  -เรียนประธานสภาที่เคารพถึงนายกเทศมนตรีย้ าเรื่องเครื่องกระจายเสียงที่ 
สท.ปรีชา รินท้าว สท.โสภณ  มาติ  ได้แจ้งเบื้องต้นขอให้เร่งรัดแก้ไขด่วนเพราะจะมีงานระหว่าง
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565 นี้ ซึ่งมีความจ าเป็นมากขอให้นายกให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โดย
ด่วนด้วย และมีอีกเรื่องเรื่องฝายชะลอน้ าขอนายกมาท าฝายชะลอน้ าในพื้นที่หมู่ 3 ด้วย 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาที่เคารพเรื่องฝายชะลอน้ าให้หาพิกัดมาเลย
ตอนนี้ปูนเหลืออยู่ 16 ลูก ถ้าหมู่ 3 อยากท าให้มาแจ้งได้เลยหาพิกัดท าแล้วมาคุยกันว่าจะท า
อย่างไรเสาร์นี้ก็จะพาพนักงานไปช่วยงานวัดพระยืนเตรียมงานสรงน้ าพระธาตุ 

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาที่เคารพฝากถึงนายกเทศมนตรีต าบลก้อเรื่องที่นายกอธิบาย
เรื่องเจ้าหน้าที่ที่มาพักอาศัยใช้น้ าใช้ไฟในเทศบาลที่นายกว่าจ าเป็นต้องมีเขาเพื่อเป็นยามเฝ้า
ระวังในเทศบาลในช่วงกลางคืนถ้ามีชาวบ้านถามผมจะตอบชาวบ้านตามนี้นะครับ 

ประธานสภาฯ –ประธานก็พอรู้ข่าวเจ้าหน้าที่คนนั้นก าลังหาลู่ทางซื้อที่ท าบ้านเล็กๆ อยู่ 
นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาที่เคารพข้อแจ้งข่าวให้สมาชิกสภาได้

ทราบเกี่ยวกับเรื่ององค์กรประมงท้องถิ่นต าบลก้อได้รับพันธุ์กุ้งกล้ามกามจากหน้าเขื่อนให้มา
แจกจ่ายให้แต่ละหมู่บ้านได้ปล่อยเลี้ยงในสระต่างๆ วันที่ 19 พรุ่งนี้จะมีโครงการจักสานตะกร้า
พลาสติกใช้เวลา 20 วัน และวันที่ 27 จะมีการอบรมเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวขอกลุ่มต่างๆที่
สนใจโดยเฉพาะองค์กรประมงท้องถิ่นต าบลก้อได้เข้าร่วมกันด้วยฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องการ
ขอรับส่วนต่างโควิดท่านที่มีประกันสังคม 

นายธนัช มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ -เรียนประธานสภาที่เคารพขอเสริมสักนิดว่าพวกผมเป็น
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของพี่น้องชาวบ้านเพื่อมาเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้



~ 11 ~ 
 

ชาวบ้านเวลาสมาชิกแต่ละท่านได้มาแจ้งเรื่องปัญหาต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องฝากมาขอให้นายกเห็น
ความส าคัญด้วยจะได้ไม่ต้องตามๆกันทุกๆงานในการประชุมสภาขอนายกเห็นความส าคัญด้วย 

ประธานสภาฯ -สมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารืออีกประธานจะแจ้งหลังจากนี้เราจะประชุมสภาในเดือน
สิงหาคมวันที่เท่าไหร่จะแจ้งให้สมาชิกได้รู้อีกทีผ่านเลขาสภาถ้าสมาชิกสภาไม่มีข้อซักถามหรือ
ปรึกษาหารือแล้วประธานสภาขอปิดการประชุม ณ บัดนี ้

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา  12.20 น. 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จดรายงานการประชุม       
(นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว) 

        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
 
  ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น) 
  วันที่ 6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2565 
 
  ลงชื่อ............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นางร าพรรณ์  นนท์สุภี) 
  วันที่ 6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2565 
 
  ลงชื่อ............................................เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายวีระยุทธ  มาลา) 
  วันที่ 6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2565 
 
 
 ลงชื่อ......................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
   (นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
 
 
 


